


ความแตกต่างระหว่าง เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่คุณไม่รู้ แต่ต้องรู้

1. แกนผ้าหมึกขนาดอะไร

แบบเครื่องราคาถูก	แบบที่ทางไอบีรณขายอยู่
 <p>แกนผ้าหมึก 1/2 นิ้ว</p> <p>เป็นแบบเครื่องเล็ก ๆ (ภายนอกอาจจะดูใหญ่) ขนาดของแกนผ้าหมึก บ่งบอกถึงขนาดมอเตอร์ขับเคลื่อนผ้าหมึก ถ้าแกนเล็ก มอเตอร์ขับเคลื่อนเล็กตาม คุณอาจจะซื้อเครื่องได้ถูก พร้อมมอเตอร์ที่เล็กกว่า ซึ่งใช้งานได้ไม่นาน มอเตอร์จะร้อน อายุจะสั้น เพียงขับเคลื่อนมอเตอร์จะรูดเป็นคั้น</p> <p>ถ้าเครื่องที่คุณมองอยู่ เป็นแบบ 1/2 นิ้ว และความเร็วได้ขนาดเครื่องแกน 1 นิ้ว คุณควรจะเผื่อใจไว้ มันก็เหมือนคุณซื้อรถเล็กมาวิ่งเร็วเท่ารถคันใหญ่</p>	<p>แกนผ้าหมึก 1 นิ้ว</p> <p>ในท้องตลาด เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของคุณจะราคาก็หมิ่นที่แสนบาทก็ตาม แกนผ้าหมึกก็คือ 1 นิ้ว คุณจึงควรเลือกเครื่องที่เส้นผ่าศูนย์กลางแกนผ้าหมึกเป็น 1 นิ้ว เพื่อให้ได้มาตรฐาน</p>

2. ช่องใส่สติ๊กเกอร์เพื่อพิมพ์ ใส่ได้ถึงขนาดเท่าไร ?

แบบเครื่องราคาถูก	แบบที่ทางไอบีเอ็มขายอยู่
<p>ช่องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์มีความกว้างเพียง 13 ซม. เท่านั้น คุณต้องเปลี่ยนกระดาษบ่อย ๆ งานต้องหยุดเพื่อเปลี่ยนอยู่เสมอ ทุกครั้งที่เปลี่ยนกระดาษพิมพ์ จะเสียกระดาษไปประมาณ 1 – 3 นิ้ว ๆ เป็นการเพิ่มต้นทุนของคุณ โดยไม่รู้ตัว เหตุที่ไม่ทำให้ใหญ่ เนื่องจากมอเตอร์ที่ใช้มีขนาดเล็ก (คู่มือได้จากแกนผ้าห่มขนาด ½ นิ้ว เนื่องจากใช้มอเตอร์ตัวเดียวกัน) ถ้าใส่กระดาษม้วนใหญ่ (น้ำหนักมาก) จะทำให้มอเตอร์ทำงานหนัก ทำให้เครื่องเสียเร็ว</p>	<p>เครื่องเล็กที่สุดของเราช่องใส่กระดาษเพื่อพิมพ์มีความกว้างถึง 15 ซม. คุณไม่ต้องมาหยุดเครื่องเพื่อเปลี่ยนกระดาษบ่อย ๆ ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน หากต้องการใส่กระดาษม้วนใหญ่กว่า 15 ซม. เราแถมขาตั้งสำหรับวางนอกเครื่องฟรี เนื่องจากมอเตอร์เราเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (คู่มือได้จากแกนผ้าห่ม) จึงรับน้ำหนักกระดาษม้วนใหญ่ได้อย่างสบาย</p>
	
	 <p>ช่องที่เห็นในรูปมีไว้สำหรับใส่กระดาษพิมพ์จากนอกเครื่อง</p>

3. ใช้ได้ทั้งกระดาษ 2 ชนิดหรือเปล่า ? กระดาษธรรมดา และ กระดาษความร้อน (กระดาษแฟกซ์) ?

แบบเครื่องราคาถูก	แบบที่ทางไอเบรณขายอยู่
บางยี่ห้อ อาจจะใช้ได้แค่กระดาษชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น เพื่อประหยัดต้นทุน ทำให้ขายเครื่องได้ในราคาถูก คุณอาจมีความต้องการพิมพ์กระดาษอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาซ้ำครั้งชั่วคราวในอนาคต คุณปวดหัวแน่	ยี่ห้อ TSC ทุกรุ่นที่เราจำหน่ายอยู่ สามารถใช้กระดาษได้ทั้ง 2 แบบโดยไม่ต้องเพิ่ม option ใด ๆ ทั้งสิ้น คุณจึงไม่มีโอกาสที่จะปวดหัวในอนาคตเลย

4. ต่อได้ทั้ง 2 port หรือเปล่า ? Parallel port และ Serial port.

แบบเครื่องราคาถูก	แบบที่ทางไอเบรณขายอยู่
บางยี่ห้อ อาจจะมีแค่ port ใด port หนึ่ง เพื่อประหยัดต้นทุน ทำให้ขายเครื่องได้ในราคาถูก	ยี่ห้อ TSC ที่เราจำหน่ายอยู่ เป็นแบบมี 2 port ทุกรุ่น 

5. หน่วยความจำให้มาเท่าไร ?

แบบเครื่องราคาถูก	แบบที่ทางไอเบรณขายอยู่
หน่วยความจำ 254 KB จุดนี้เป็นจุดที่ผู้ซื้อไม่ค่อยมอง เพราะถูกสะกดโดยราคาเครื่องจนลืมสนใจจุดนี้และจุดอื่นในเวลาเดียวกัน หน่วยความจำเยอะ การทำงานของเครื่องก็จะเร็วกว่า ถ้าเครื่องราคาถูก เพราะลดสเปค มันจะเรียกว่าถูกได้อย่างไร ? เพราะตั้งใจทำให้ราคาถูก ไม่ใช่ราคาถูกเพราะมีต้นทุนที่เหนือกว่าคู่แข่ง	หน่วยความจำ 2 MB ขึ้นไป คุณสามารถใช้งานได้เกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะจินตนาการได้ในตอนนี้ หรือในอนาคต เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ไม่ได้เปลี่ยนรุ่นบ่อย ๆ เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณจะไปคิดเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ว่า อีกหน่วยราคามันก็ลด ค่อยมาซื้อก็ได้ ไม่เหมือนกันนะครับ ลูกค้าของเราใช้เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดของเรา เกิน 5 ปีมีมากมาย ไม่ได้เปลี่ยนรุ่นกันเลยครับ